

Số: 19 /TCCB

Hà Nội, ngày 8 tháng 02 năm 2017

V/v thực hiện nâng bậc lương trước
thời hạn do lập thành tích xuất sắc
trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016.

Kính gửi: Các đơn vị trong cơ quan

Để thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn năm 2016 đối với công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, Ban Tổ chức cán bộ đề nghị các đơn vị căn cứ vào Quyết định số 86/QĐ-TTX ngày 16/01/2014 và Quyết định số 66/QĐ-TTX ngày 18/02/2016 của Tổng giám đốc TTXVN về việc ban hành Quy định thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động.

Tỷ lệ công chức, viên chức và người lao động đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được nâng bậc lương trước thời hạn của đơn vị trong năm 2016 không quá 10% số công chức, viên chức và người lao động của đơn vị có đến 31/12/2016 (từ Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc xác định thời hạn trở lên, không kể cán bộ biệt phái).

Việc bình xét và đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với phóng viên của 29 Cơ quan thường trú ở trong nước khu vực phía Bắc từ Quảng Bình trở ra do Ban biên tập tin Trong nước bình xét và đề nghị.

Việc bình xét và đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với phóng viên của 13 Cơ quan thường trú ở trong nước khu vực miền Trung - Tây Nguyên (bao gồm cả Cơ quan thường trú tại Lâm Đồng và tại Đắk Nông) do Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên bình xét và đề nghị.

Việc bình xét và đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với phóng viên của 21 Cơ quan thường trú ở trong nước khu vực phía Nam do Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam bình xét và đề nghị.

Việc bình xét và đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với các phóng viên Cơ quan thường trú ở ngoài nước do Ban quản lý Chỉ đạo cơ quan thường trú Ngoại nước bình xét, đề nghị, có ý kiến của Ban Thư ký biên tập và Ban biên tập tin Thế giới.

Đề nghị Hội đồng lương các đơn vị xét duyệt và tổng hợp gửi danh sách công chức, viên chức và người lao động có đủ điều kiện và tiêu chuẩn diện nâng bậc lương trước thời hạn năm 2016 (*kèm theo bản photo các danh hiệu thi đua hoặc các hình thức khen thưởng của công chức, viên chức và người lao động*

theo Quy định tại Quyết định số 86/QĐ-TTX ngày 16/01/2014 và Quyết định số 66/QĐ-TTX ngày 18/02/2016 của Tổng giám đốc TTXVN) về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 17/02/2017 để tổng hợp trình Hội đồng lương cơ quan và Tổng giám đốc TTXVN quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCCB.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Ngô Thị Kim Oanh